

AFGHANISTAN HOANG MANG VỚI VIRUS CHẾT NGƯỜI QUA ĐTDD

Hôm qua 16/4, những người Afghanistan đã phải tắt hàng loạt ĐTDD vì tin đồn có một loại virus chết người sẽ được truyền qua điện thoại của họ. Virus chết người này sẽ truyền đến điện thoại qua những số máy lạ.

Một nhân viên của Công ty viễn thông đại chúng, ông Abdullah cho biết, hôm qua hàng trăm cuộc gọi của khách hàng gọi đến công ty ông để hỏi về những lời đồn đại trên. Họ thực sự lo lắng nếu xuất hiện một loại virus chết người và lại có khả năng lây lan qua đường dây điện thoại.

Anh Mar, một tài xế taxi cũng lo lắng tắt ngay điện thoại của mình. Anh nói, mọi người truyền nhau thông tin, khi có một số máy lạ gọi đến, nếu bạn ấn phím OK để nhận cuộc gọi thì virus chết người sẽ truyền ngay đến mũi và 2 tai người nghe. Ngay sau đó người nhận điện thoại sẽ bị chết. Anh Mar là một tài xế taxi nên không thể tránh khỏi những số máy lạ của khách hàng gọi điện đến được. Vì vậy anh tỏ ra rất hoang mang với nguồn tin này.

Tuần trước, những thông tin tương tự cũng xuất hiện ở nước láng giềng Pakistan. Những người sử dụng ĐTDD vô cùng hoảng sợ và rơi vào trạng thái lúc nào cũng lo lắng hoang mang.

Nhiều người dân Afghanistan và Pakistan đã lo lắng không dám sử dụng điện thoại di động.

(Ảnh minh họa của Textually, VTC)

Trấn an tinh thần

Người phát ngôn của Bộ Y tế, ông Abdullah Fahim xác nhận, Bộ Y tế chưa từng nhận được bất kỳ một thông tin nào về hiện tượng người sử dụng điện thoại sau khi nhận điện thoại bị chảy máu mũi cả.

Còn phát ngôn viên của Bộ nội vụ, ông Zemer Bashary lại nhận định, có thể những tin đồn trên chỉ là những thông tin tuyên truyền từ phía những kẻ thù nghịch với dụng ý xấu.

Những kẻ này muốn gây ra một làn sóng lo lắng trong dân chúng nên tìm mọi cách để làm cho người dân hoang mang hoảng sợ. Ông Bashary nói thêm, nếu tìm ra những kẻ tung tin này thì giới chức sẽ lập tức bắt ngay để truy hỏi. Còn nhân dân thì nên bình tĩnh chọn lọc những nguồn tin nào đáng tin cậy, không nên lo lắng trước những nguồn tin không có cơ sở và chưa được giới chức thông báo chính xác.

Giới chức Afghanistan đang tìm mọi biện pháp để trấn an người sử dụng ĐTDD.

(Ảnh minh họa của Textually, VTC)

Hoàng Ngân